



การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ 4



เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2559 โดยมีนายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมที่สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และภาค 6 จำนวน 119 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องกับระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อันจะส่งผลให้ระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องมีการพัฒนาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นางมณฑิณี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษภาค 5 และนายสหวิทย์ ธรรมสาณกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 6 ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษภาค 6 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ



เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายธนรัตน์ ทั้งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายนรา เมธธรารธิป ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของลูกหนี้ซึ่งเป็นทั้งผู้กู้และผู้ค้าประกันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 3,000 ราย ที่มีหนี้ค้ำชำระเกินกว่า 3 เดือน ขึ้นไป ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และธนาคารได้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษแบบผ่อนปรนการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ตามความสามารถของลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของตนเองได้

สำนักการต่างประเทศจัดทำหนังสือ “รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งของบุคลากร ในศาลยุติธรรม” และหนังสือ “รวมป้ายประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ไทย – อังกฤษ)”

สำนักการต่างประเทศได้จัดทำหนังสือ “รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งของบุคลากร ในศาลยุติธรรม” และหนังสือ “รวมป้ายประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ไทย – อังกฤษ)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในการแปลภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ตำแหน่ง รวมถึง ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่มีการจัดทำขึ้นใหม่ โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักการต่างประเทศ www.iad.coj.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานล่ามและการแปล สำนัก การต่างประเทศ โทร. 0 2541 2862

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th